



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

4 สิงหาคม 2566




ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>ไข้เลือดออก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., กรมประชาสัมพันธ์, tnn)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยจากรายงานของกรมควบคุมโรคคาดว่าช่วงนี้การป่วยของโรคไข้เลือดออกน่าจะขึ้นระดับสูงสุด แล้วจะค่อยๆ ลดลงในเดือน ส.ค.-ก.ย. ซึ่งเป็นช่วงกลางตามธรรมชาติของโรค สำหรับปีนี้รูปแบบการระบาดเปลี่ยนไปจากเดิมที่ผู้ป่วยจะเป็นเด็ก แต่กลับพบว่าผู้ใหญ่กลับป่วยมากกว่าเด็กชัดเจน เน้นย้ำให้ดูแลจุดเสี่ยงต่อการเพาะพันธุ์ของยุงลาย เช่น แจกัน กระถางรองต้นไม้ จุดที่มีน้ำขัง หากไม่สบายเป็นไข้ขอให้ไปพบแพทย์ ถ้าไปครั้งแรกไม่หายต้องไปพบเป็นครั้งที่ 2 เพื่อตรวจให้ละเอียดอีกครั้ง ไม่ซื้อยาแอสไพรินมารับประทานเอง</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์โควิด 19 ว่า แนวโน้มผู้ติดเชื้อปอดอักเสบใส่ท่อช่วยหายใจและเสียชีวิตลดลง สายพันธุ์หลักที่ระบาดขณะนี้ยังเป็นโอมิครอน ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่ม 608 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่ฉีดวัคซีนและไม่ฉีดเข็มกระตุ้นจึงรณรงค์ให้ไปฉีดขณะที่การรักษาผู้ป่วยกรมการแพทย์ออกเป็นแนวเวชปฏิบัติให้รพ. ถูปฏิบัติไปแล้ว ส่วนใหญ่อาการไม่มากเหมือนไข้หวัดมีไข้บางคนเจ็บคอรักษาตามอาการ</p>	-
<p><b>ประชุมพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (thailandplus, acnews, fm91bkk)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดประชุมพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์ สสจ.ทั่วประเทศ ร่วมพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ทันตแพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระเกษียณอายุราชการในปี 2566 และบรรยายพิเศษ รพ.ทันตกรรม...ทางออกของการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากคนไทย</p>	-
<p><b>ตรวจสอบกรณีระบบข้อมูลผู้ป่วย รพ.ศรีสะเกษล่าช้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ทีวีช่อง 7, acnews, mcot, newtv, thebangkokinsight, ch7, hfocus, thereporters, fm91bkk)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และ ผอ.รพ.ศรีสะเกษ ตรวจสอบกรณีระบบข้อมูลผู้ป่วย รพ.ศรีสะเกษ เกิดปัญหาความล่าช้า ภายใน 2 สัปดาห์ และประสาน สกมข.ร่วมตรวจสอบ ยืนยันไม่มีข้อมูลรั่วไหล พร้อมเดินหน้ากำกับระบบข้อมูลดิจิทัลสุขภาพทุกแห่งเป็นมาตรฐานเดียว</p>	-
<p><b>หอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thaigov)</p> <p>- นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด รพ.สมุทรปราการ จำนวน 16 เตียง เพิ่มการเข้าถึงบริการดูแลรักษาด้านสุขภาพจิตอย่างครบวงจร มีระบบรับส่งต่อเป็นเครือข่ายไร้รอยต่อ ช่วยให้ผู้ป่วยกลับคืนสู่ชุมชนได้อย่างมีความสุข</p>	-
<p><b>วันสถาปนาครบรอบ 66 ปี สถาบันประสาทวิทยา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ทีวีช่อง 5, ผจก., hfocus)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เผยสถาบันประสาทวิทยา จัดงานวันสถาปนาครบรอบ “66 ปี NIT ล้ำสมัย สุขใจ พร้อมบริการ” เข้าถึงสุขภาพผู้ป่วยและการบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการ โดยมีการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นผลสำเร็จเป็นลำดับ และเป็นต้นแบบการบริการรูปแบบใหม่ให้กับเขตสุขภาพอื่น ๆ</p>	-
<p><b>พัฒนาชุดตรวจสอบพาราควอต</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ, มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติธุรกิจ, ch7, ไทยโพสต์, isranews, thereporters, mcot, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ เผยกรมวิทยาศาสตร์ฯ พัฒนาชุดทดสอบพาราควอตตกค้างในผักและผลไม้สด วิธีใช้งานง่ายคล้าย ATK สะดวก ให้ผลรวดเร็ว เตรียมเปิดให้ผู้สนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อผลิตจำหน่ายให้ประชาชนหน่วยงานใช้ตรวจสอบความปลอดภัยผักผลไม้เบื้องต้น เพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชน</p>	-
<p><b>เตือนนักท่องเที่ยวช่วงมรสุมไม่ควรลงเล่นน้ำทะเล</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, Radio-สวท., thansettakij, thaipbs )</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนนักท่องเที่ยวช่วงมรสุมไม่ควรลงเล่นน้ำทะเล เนื่องจากมีคลื่นลมแรง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และอาจถูกกระแสน้ำย้อนกลับ คลื่นทะเลดูด หรือคลื่นตอกเห็ด เสี่ยงจมน้ำเสียชีวิตได้ หากจะลงเล่นน้ำให้เล่นในบริเวณที่กำหนดไว้ และขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด พร้อมแนะวิธีสังเกตธงสัญลักษณ์คำเตือนในการลงเล่นน้ำ</p>	
<p><b><u>แนะนำดูแลสตรีวัยทองด้วยแพทย์แผนไทย</u></b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. สยามรัฐ  - นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำ สตรีวัยทองที่มีอาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยตำรายาแผนไทย ได้แก่ 1.กลุ่มยาหอม 2.กลุ่มยาบำรุงเลือด และ 3.กลุ่มยาบรรเทาอาการในระบบทางเดินปัสสาวะ รวมถึงการนวด ประคบสมุนไพร และการอบไอน้ำสมุนไพร หากมีข้อสงสัยเรื่องการใชยาสมุนไพรติดต่อสอบถามได้ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ line @DTAM หรือสถานพยาบาลของรัฐที่ให้บริการการแพทย์แผนไทยใกล้บ้าน</p>	-
<p><b><u>โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต</u></b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, mcot, newtv, thebangkokinsight, thansettakij)  - ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. เผยจากการตรวจพบการรีวิวกผลิตภัณฑ์อาหารทางสื่อออนไลน์จำนวนมากที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งการรีวิวข้อมูลเกี่ยวกับคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารเพื่อประโยชน์ทางการค้า เข้าข่ายเป็นการโฆษณาที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนโฆษณา เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้ ส่วนกรณีที่มีผู้เขียนรีวิวเชิญชวนให้กินผลิตภัณฑ์แล้วอ้างว่าหายจากโรคปวดตา ตาพร่ามัว และช่วยบำรุงสายตา เตือนว่าอาหารไม่ใช่ยารักษาโรคไม่ได้ และการโฆษณาอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษตามกฎหมาย</p>	
<p><b><u>เร่งดูแลการรักษา 3 ผู้ป่วยหนักจากโด้งพลูระเบิด</u></b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ผจก.  - นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นพ.สสจ.นราธิวาส เผยการดูแลผู้ได้รับผลกระทบเหตุไฟไหม้โด้งพลูระเบิด ที่ตลาดมูโนะ มีผู้ป่วยอาการรุนแรง 3 ราย ทั้งกระดุกสันหลังหัก กะโหลกยุบเลือดออกในสมอง และกระจกเข้าบ่าตา ผลกระทบสุขภาพจิตมี 995 คน ซึ่งทีมเยียวยาจิตใจ MCATT ได้ติดตามดูแล และตรวจการไต่ถามในพื้นที่เจอผิดปกติ 47 คน ส่งนักรักษาติดตามอาการที่ รพ. ส่วนการสำรวจสภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติ และคุณภาพน้ำในพื้นที่เกิดเหตุอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอุปโภคได้ แต่ไม่สามารถนำมาบริโภค ทั้งนี้ ได้สื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจด้านความปลอดภัยขณะเข้าพื้นที่เกิดเหตุ</p>	-
<p><b><u>นวัตกรรมแอป.รู้ทันไข้เลือดออก</u></b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, มติชนสุดสัปดาห์)  - กรมควบคุมโรค และทีมวิจัยเนคเทค สวทช. ร่วมพัฒนาต่อยอดแพลตฟอร์มทันระบาด รู้ทัน เพื่อแจ้งเตือนความเสี่ยงของโรคไข้เลือดออกตามพิกัดที่ผู้ใช้งานขณะนั้น พร้อมคำแนะนำและดูข้อมูลในรูปแบบแผนที่ ตั้งแต่ระดับตำบลถึงภาพรวมประเทศ เพื่อแจ้งเตือนคนรู้จักหรือวางแผนเตรียมอุปกรณ์ป้องกันก่อนเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง รวมถึงแจ้งเตือนความเสี่ยงด้านสุขภาพ อาทิ โรคโควิด 19 สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ค่าดัชนีความร้อน รวมถึงสภาพอากาศ ดาวนโหลดแอปฯ รู้ทัน ได้ที่ Play Store และ App Store</p>	-
<p><b><u>พบแคดเมียมเกินมาตรฐาน</u></b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยนิวส์, thansettakij)  - ออย. ตรวจพบปริมาณแคดเมียมเกินมาตรฐานในผลิตภัณฑ์ปลาหมึกกล้วยต้มหั่นแช่แข็ง รุ่นการผลิตที่ 027/2023 วันผลิต 07/01/2023 วันหมดอายุ 07/01/2025 นำเข้าโดย บจก. วายเอจ เทรต ทราน เป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค ทั้งนี้ ออย.อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป</p>	-
<p><b><u>แคะจมูกเสี่ยงติดโควิดเพิ่ม 3.8 เท่า</u></b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ  - รศ.นพ.ธีระ วรธนรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์งานวิจัยล่าสุดจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ศึกษาในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์พบว่า กลุ่มที่มีพฤติกรรมแคะจมูก (nose picking) เสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด 19 กว่ากลุ่มที่ไม่แคะจมูก 3.8 เท่า ขณะที่พฤติกรรมอื่น เช่น การกัดเล็บ การใส่แว่น และการไว้หนวดเครา ไม่มีความเสี่ยง</p>	-
<p><b><u>สารเคมีรั่วเขตประเวศ</u></b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (มติชน, The reporters)  - นายเอกวิทย์ อัมระปาล โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยแพร่สารเคมีรั่วไหลในซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 25 เขตประเวศ ว่า สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย (หน่วยเก็บกู้สารเคมี) พร้อมรถปฏิบัติการกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายเข้าปฏิบัติการระงับเหตุ พบถังบรรจุกรดไนตริก ขนาด 30 ลิตร จำนวน 5 ถังเกิดการรั่วไหล 3 ถัง เจ้าหน้าที่ได้เก็บกู้ ถ่ายเทกรดที่รั่วไหล 3 ถังไว้ในถังที่ปลอดภัย และประสานสำนักงานเขตประเวศเคลื่อนย้ายถังบรรจุกรดไนตริกทั้งหมดไปเก็บไว้ที่สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยอ่อนนุช</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สิทธิ UCEP</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>- นพ.ณัฐวุฒิ เจริญรัตนรัตน์ ตัวแทนคณะผู้วิจัยติดตามโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP) กล่าวว่า ภาพรวม UCEP ถือว่ามาถูกทาง ทีมวิจัยมีข้อเสนอพัฒนาให้นโยบายดีขึ้น 4 ด้าน เพื่อช่วยพัฒนาสิทธิ UCEP ป่วยวิกฤตมีสิทธิทุกที่ ทั้งนโยบายให้ครอบคลุม รพ.รัฐ สภม. มีค่าปรึกษาทางไกลประเมินอาการความรุนแรง ขอให้ประชาชนใช้สายด่วน 1669 เพื่อรับคำปรึกษา ก่อนในระยะแรก สอดคล้องกับที่ผู้บริหารโคแอนด์นอร์มามีเบอร์โทรกลางรับคำปรึกษา และขยายสิทธิเกณฑ์ ประเมินครอบคลุมอาการสีเหลืองที่อาจเปลี่ยนเป็นสีแดง</p>	-
<p><b>อันตรายจากปากกาลดน้ำหนัก</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ, ผู้จัดการออนไลน์, Tnews, Head topics)</p> <p>- รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพจ อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์ เรื่องระวังการใช้ปากกาลดความอ้วน ห้ามซื้อใช้เอง เพราะเป็นยาควบคุมพิเศษ ต้องอยู่ในการดูแลใกล้ชิดของแพทย์ โดยมีตัวยาสำคัญคือ ลิราглуไทด์ (Liraglutide) ออกฤทธิ์ในสมองที่ควบคุมความอยากอาหาร ส่งผลทำให้รู้สึกอิ่ม หิวน้อยลง และมีข้อควรระวังในการใช้กับผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคไต โรคตับ โรคเบาหวาน ภูมิต้านทานต่ำ และน้ำในถุงน้ำดี ไทรอยด์หรือโรคเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ มะเร็ง ซึ่งในการรักษา แพทย์จะต้องปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละราย และออกแบบโปรแกรมการควบคุมอาหาร การออกกำลังกายที่เหมาะสม นอกจากนี้ การใช้ยานี้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีผลข้างเคียง ตั้งแต่คลื่นไส้ อาเจียน การรับรู้รสชาติเปลี่ยนไป วิดกกังวล ภูมิต้านทานต่ำ ไตวาย เป็นต้น</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ TNN</p> <p>- รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ สธ. ชี้แจงกรณีที่มีข่าวสารถูกส่งต่อในสื่อออนไลน์เรื่องตุ่มใสบนนิ้วเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้าย เป็นข้อมูลเท็จ ไม่มีข้อมูลทางการแพทย์แผนปัจจุบันแสดงว่าตุ่มใสบนนิ้วเป็นสัญญาณเตือนของโรคดังที่ข้อความกล่าวถึง</p>	-
<p><b>สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน สก๊อปพิเศษ</p> <p>- รายงานการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2565 พบประเทศไทยมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวยัง 6 เดือนอยู่ที่ร้อยละ 28.6 ขณะที่ WHO บรรจุงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวยัง 6 เดือนแรก เป็นตัวชี้วัดด้านโภชนาการระดับโลกที่ทุกประเทศต้องร่วมกันขับเคลื่อนเพื่ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยกรมอนามัย จึงตั้งเป้าหมายเด็กทารกวัย 50 จะต้องได้กินนมแม่อย่างเดียวยัง 6 เดือน ภายในปี 2568 ทั้งนี้ แม่ที่กำลังตั้งครรภ์-หลังคลอด ดูข้อมูลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ที่ <a href="http://www.thaibf.com">www.thaibf.com</a> Facebook : Thai bf และนมแม่ และแอป. Everyday Doctor ของกรมอนามัยที่เปิดคลินิกนมแม่ออนไลน์ เพื่อให้คำปรึกษาแม่ที่มีปัญหาในการให้นมตลอด 24 ชั่วโมง</p>	-
<p> <b>ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</b></p>	
-	-